

# สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 22 มกราคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p><b>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</b></p> <p>-เสนอข่าว เฟซบุ๊กเครือข่ายภาคประชาชน ชมรมแพทย์ชนบท และส่วนงานต่างๆ ของ สปสช. ได้โพสต์ภาพเจ้าหน้าที่ สปสช.และประชาชนแต่ละพื้นที่ส่งไปรษณียบัตรถึงนายกรัฐมนตรี ขอความเป็นธรรมคืนตำแหน่งให้ นพ.วินัย สวัสดิวร</p>
โลกวันนี้ คอลัมน์ ฉกข่าวฉกคิด	<p><b>การแต่งตั้งโฆษกกระทรวง</b></p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ค่อยพอใจการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงที่ล่าช้า ว่า แต่ละกระทรวงมีโฆษก มีทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่อยู่แล้ว การสั่งตั้งโฆษกจึงอาจเป็นการซ้ำซ้อน ซึ่งมองได้สองประเด็นคือ 1.ของเดิมที่มีอยู่ทำงานใช้ไม่ได้ จึงต้องหาคนใหม่มาทำงานแทน หรือ 2.หน่วยงานหรือรัฐบาลไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอัน จึงไม่รู้ว่าจะเลือกมองมุมไหนดี ระหว่างที่โฆษกทำงานไร้ประสิทธิภาพ กับรัฐบาลไร้ผลงาน</p>
Hfocus	<p><b>ปรับโครงสร้าง รพ.สต.</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ จังตระกุล ประธานชมรม ผอ.รพ.สต. (ประเทศไทย) กล่าวว่า ชมรมผอ.รพ.สต.มีมติไม่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นการปรับโครงสร้างใหม่ของ รพ.สต. ที่สธ.จะจัดขึ้น 22 ม.ค. เนื่องจากเป็นการสั่งการแบบเร่งด่วน เพื่อสกัดไม่ให้หมอนอนมัธยมตัวในวันที่ 29 ม.ค.นี้เท่านั้น ไม่ได้ต้องการรับฟังความคิดเห็นอย่างแท้จริง ดังนั้น จะยังเข้าพบ นายกฯ สนช. สปท. ก.พ. รมว.สธ. และผู้บริหาร สธ. วันที่ 29 ม.ค. ตามนัดหมายเดิม ที่ทำเนียบรัฐบาล พร้อมเสนอโครงสร้างที่สอดคล้องกับภาระงานจริง มีกฎกระทรวงรับรอง</p>
สยามรัฐ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย	<p><b>ไวรัสซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อานวย กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญโรคไข้ซิกาเพื่อเฝ้าระวังเต็มที่ ในไทยพบผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อปี 55 เฉลี่ยป่วยปีละ 5 คน แนะนำประชาชนป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด ทั้งนี้ ได้เตรียมการเฝ้าระวังโรค โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1.การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 2.การเฝ้าระวังทางกัญญาวิทยา 3.การเฝ้าระวังทารกแรกเกิดที่มีความพิการแต่กำเนิด และ 4.การเฝ้าระวังกลุ่มอาการทางระบบประสาท โรคนี้ยังไม่มียาวัคซีนและยารักษาเฉพาะ ต้องรักษาตามอาการ แนะนำประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และป้องกันไม่ให้ยุงกัด หากมีไข้ ออกผื่น ตาแดง หรือปวดข้อ อาจมีโอกาสเป็นโรคนี้นี้ แต่ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ยกเว้นหญิงตั้งครรภ์ที่อาจทำให้ทารกที่คลอดมามีสมองเล็ก หรือมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ แนะนำให้รับประทานยาพาราเซตามอล ห้ามรับประทานยาแอสไพริน หรือยากลุ่มลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เพราะอาจทำให้เลือดออกในอวัยวะภายในได้ง่ายขึ้น</p> <p>สำหรับผู้เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรคไข้ซิกา ขอให้ระมัดระวังป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยสวมเสื้อผ้ามิดชิด และใช้ยาทาป้องกันยุงกัด หากเป็นหญิงตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทาง ส่วนผู้เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาด รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในประเทศไทย หากมีไข้ ออกผื่น ตาแดง หรือปวดข้อ สามารถรับการรักษาและปรึกษาได้ที่ คลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยวและการเดินทาง สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และรับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง</p>
ไทยรัฐ	<p>-เสนอข่าว ผู้อำนวยการศูนย์จับตาโรคระบาดได้หวั่น ระบุว่า ได้มีการกักตัวชาวไทย เพศชาย วัย 24 ปี ไว้ในโรงพยาบาลท้องถิ่นแห่งหนึ่งเพื่อดูอาการอย่างใกล้ชิด หลังเมื่อวันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา ชายไทยรายดังกล่าวเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันเป็นครั้งแรก ถูกด่านตรวจสนามบินนานาชาติเถาหยวน กรุงไทเป พบว่ามีไข้สูง และจากตรวจอาการเพิ่มเติมพบว่าติดเชื้อไวรัสซิกา</p> <p>ขณะที่ภูมิภาคอเมริกาใต้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของซิกา โดยที่บราซิล ตั้งแต่เดือนต.ค.ปีก่อน พบเด็กทารกมีอาการศีรษะเล็กผิดปกติ 3,893 ราย จากการที่มารดาได้รับเชื้อซิกา และมีเด็กทารกเสียชีวิต 5 คน ขณะตั้งครรภ์ส่วนโคลอมเบีย พบผู้ติดเชื้อ 13,500 ราย พร้อมเตือนสตรีที่ตั้งท้องระหว่างการแพร่ระบาด</p>
ไทยโพสต์ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ	<p>-เสนอข่าว รัฐพลordiaของสหรัฐราย งานพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาครั้งแรก 3 ราย ทั้งหมดได้รับเชื้อขณะเดินทางไปประเทศที่มีการแพร่ระบาด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ผู้จัดการรายวัน 360 องศา แนวน้ำ ช่อง 3</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>ไขเลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.เตรียมยกย่อง ปอ ทฤษฎี เป็นดาราดันแบบผู้เตือนใจให้ประชาชนตระหนักถึงภัยไขเลือดออก เนื่องจากช่วงที่ปอเข้ารับการรักษาตัว ประชาชนให้ความสนใจและมีการป้องกันโรค ทำให้ยอดผู้ป่วยลดลงจากสถิติปกติ โดยตั้งแต่ 1-11 ม.ค. จากเดิมจะมีผู้ป่วยเฉลี่ย 5,000 - 7,500 คน แต่กลับมีผู้ป่วยเพียง 583 คนเท่านั้น ทั้งนี้ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้ครอบครัวในเรื่องการจัดพิธีศพ และตั้งหน่วยเพื่อดูแลประชาชน</p> <p>-นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออกให้ได้ผล ควรดำเนินการ คือ 1.ใส่ทรายอะเบทลงในน้ำใช้ เพื่อฆ่าลูกน้ำยุงลาย โดยกรมวิทย์ฯ ได้วิจัยทรายอะเบทจากภูเขาไฟสามารถฆ่าลูกน้ำยุงลายได้ 3-6 เดือน และไม่ทำให้น้ำขุ่นเหม็น 2.ต้องทาครีมโลชั่นไม่ให้มากัด 3.ดูแลบ้านเรือนไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุง ลูกน้ำยุงลาย โดยฉีดยาฆ่ายุง แมลง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคไขเลือดออก คาดว่าปีนี้มีผู้ป่วยประมาณ 166,000 ราย มากสุดช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิ.ย.-ส.ค. จึงได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ หรือ ดีดีซีโพล เรื่องโรคไขเลือดออก จำนวน 3,024 ตัวอย่าง ใน 25 จังหวัด พบว่าประชาชนมีความรู้เรื่องโรคไขเลือดออกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยร้อยละ 96.8 รู้ว่าลูกน้ำยุงลายเป็นพาหะไขเลือดออก, ร้อยละ 97.4 รู้ว่าผู้ใหญ่สามารถป่วยเป็นโรคไขเลือดออกได้ และหากมีอาการไขสูงลอย ชิม เบื่ออาหาร มีจุดเลือดออกตามแขนขา (อาการของโรคไขเลือดออก) ร้อยละ 96.9 ตอบว่าควรรีบไปพบแพทย์ มีเพียงร้อยละ 0.8 ที่ตอบว่า ปล่อยให้หายเอง</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>-เสนอข่าว นางวันทนี วัฒนะ รองปลัดกทม. กล่าวถึงสถานการณ์ไขเลือดออกในปี 2559 พบผู้ป่วยแล้ว 338 ราย จากทั่วประเทศ 621 ราย โดยเขตที่มีความเสี่ยงสูงมาก 10 เขต ได้แก่ ลาดพร้าว จตุจักร ดินแดง วังทองหลาง บางกะปิ สวนหลวง ประเวศ วัฒนา บางพลัด และธนบุรี ดังนั้นจึงให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ รณรงค์และจัดกิจกรรมให้ความรู้ให้ประชาชนตระหนักในความเสี่ยงโรคไขเลือดออกอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>ชาวขอนแก่นผวาไขเลือดออก</b></p> <p>-ที่หมู่บ้านหนองขาม หมู่ 9 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้นำรถพ่นสารเคมีและยาฆ่ายุงมาทำการฉีดพ่นภายในชุมชน หลังพบผู้ป่วยด้วยโรคไขเลือดออกในชุมชนนี้ 3 รายภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือน</p> <p>โดยคนในชุมชนยังคงหวาดกลัวโรคไขเลือดออกกระบาด เพราะเจ้าหน้าที่เทศบาล พ่นยากำจัดยุงเฉพาะบ้านผู้ป่วยเท่านั้น บ้านข้างเคียงไม่มีการฉีดพ่นยาฆ่ายุงหรือมอบทรายอะเบต เพื่อป้องกันแต่อย่างใด เทศบาลจึงควรมหามาตรการป้องกันอย่างจริงจังและแจ้งให้กับชาวชุมชนได้รับทราบ เพราะหลังจากมีดารานักแสดงชื่อดังเสียชีวิตด้วยโรคไขเลือดออก ชาวบ้านมีความกระตือรือร้นและใส่ใจป้องกันโรคไขเลือดมากขึ้น</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>คำรักษาไขเลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว เกี่ยวกับคำรักษานายทฤษฎีเป็นเงิน 18 ล้านบาท จนทำให้เกิดข้อกังวลเรื่องคำรักษา แพทย์จากโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง ระบุว่า โรคไขเลือดออกไม่ได้มีคำรักษาที่สูง แต่กรณีของนายทฤษฎี เกิดภาวะแทรกซ้อนจนทำให้อวัยวะต่างๆ ล้มเหลว ซึ่งคณะแพทย์ต้องรักษาตามอาการ คาดว่าแพทย์ได้ระดมยาจากต่างประเทศ ยาปฏิชีวนะต่างๆ มาใช้ อาทิ ยาฆ่าเชื้อที่ดีที่สุด ราคา 224,000 ต่อคอร์ส ใช้ได้ 1-4 วัน นอกจากนี้ ยังมีค่าฟอกไต ค่าเครื่องพุงปอดและหัวใจ ค่าผ่าตัดต่างๆ</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์บุคคลในข่าว</p>	<p>ด้าน นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า กรณีที่เป็นผู้ป่วยบัตรทอง หากเป็นไขเลือดออก สิทธิบัตรทองครอบคลุมการรักษา แต่หากอาการรุนแรงมีภาวะแทรกซ้อน จะจ่ายคำรักษาตามกลุ่มโรค เช่น ไตวาย จ่ายค่าฟอกเลือดให้ 2,000 บาทต่อครั้ง แต่หากเป็นการฟอกเลือดจากโรคไตวายเรื้อรัง จ่ายให้ 2-3 แสนบาทต่อคนต่อปีตลอดชีวิต หากต้องผ่าตัด จ่ายค่าผ่าตัดในกรณีนั้นๆ ตามปกติ</p> <p>-กล่าวว่า หน่วยงานสาธารณสุข ควรใช้กรณีของ “ปอ” กระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวป้องกัน พร้อมเข้มข้นมาตรการป้องกัน โดยปี 2559 ตั้งแต่ 1-11 ม.ค 59 พบผู้ป่วย 583 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต ในจำนวนผู้ป่วยนี้ เป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี 31.39% ส่วน 5 จังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงตามลำดับคือ นครปฐม ภูเก็ต พิจิตร ศรีสะเกษ สงขลา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐ บ้านเมือง ข่าวสด คมชัดลึก ไทยรัฐ</p>	<p><b>ปัญหาทางพารา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้เรียกผู้ประกอบการผลิตถุงยางอนามัย 9 ราย ถุงมือยาง 20 ราย มาหารือเพื่อวางแผนเพิ่มการผลิต เพื่อช่วยเกษตรกรชาวสวนยาง โดยพบว่ามีการใช้ยางพาราของไทยมาผลิตถุงยางอนามัยร้อยละ 80-90 ที่เหลือเป็นยางพารานำเข้าจากต่างประเทศ ในส่วนถุงมือยาง หากรัฐบาลจะให้ผลิตเพิ่ม ต้องสนับสนุนเงินกู้เพื่อนำมาซื้อเครื่องจักรประมาณ 15,000 ล้านบาท</p> <p>สำหรับบริษัทผู้ผลิตถุงยางอนามัยและถุงมือมีความต้องการวัตถุดิบเป็นน้ำยางพาราชั้นซึ่งผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้ว โดยมีบริษัทซัพพลายเออร์เป็นผู้รับซื้อจากเกษตรกร เพื่อนำมาผ่านกรรมวิธีปรับปรุงคุณภาพน้ำยางให้มีความเข้มข้นมาตรฐานที่โรงงานต้องการ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มีข้อมูลบริษัทซัพพลายเออร์อยู่แล้ว ต้องมีการหารือร่วมกันต่อไป</p> <p>ส่วนการกระตุ้นให้ใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ เป็นหน้าที่ของกรมควบคุมโรคและกรมอนามัย ที่จะวางนโยบายเพื่อทำให้เกิดการใช้ถุงยางอนามัย 100%</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>รพ.เอกชน จ่ายยาผิด</b></p> <p>-จากกรณี ญาติผู้ป่วยยื่นหนังสือร้องเรียน ปลัด สธ.เกี่ยวกับ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งย่านพหลโยธิน จ่ายยาผิดให้มารดานั้น</p> <p>น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ได้ส่งทีมกฎหมายลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่รพ.เอกชนดังกล่าว ว่าปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล 2541 หรือไม่ สรุปผลแล้วเสร็จภายใน 3 วัน จากนั้นจะนำข้อเท็จจริงเข้าที่ประชุมคณะกรรมการร้องเรียนสถานพยาบาล เพื่อเรียกทั้ง 2 ฝ่าย มาชี้แจง</p>
<p>มติชน กรมประชาสัมพันธ์ ไอเอ็นเอ็น</p>	<p><b>สธ.ใช้ 4 ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. บรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบสุขภาพไทย ในการประชุมวิชาการสมาคมผู้บริหารสาธารณสุข ประจำปี 2559 ว่า รัฐบาลมีนโยบายเร่งแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ เน้นลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล ดูแลประชาชนด้วยบริการขั้นพื้นฐานจนถึงเชี่ยวชาญระดับสูง พัฒนาโรงพยาบาลระดับอำเภอให้มีมาตรฐานเท่ากับโรงพยาบาลจังหวัด พัฒนาศูนย์การแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูง 4 สาขาหลัก คือ หัวใจ ระบบประสาท มะเร็ง และทารกแรกเกิด รวมทั้งใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนอย่างไม่มีเงื่อนไข และลดข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงที่มีราคาสูง โดยกำหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบสุขภาพ 4 ประเด็นหลัก คือ 1.ระบบบริการ 2.งานส่งเสริมสุขภาพ 3.การเงินการคลัง และ 4.ระบบบริหารจัดการ</p>
<p>แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์ ไอเอ็นเอ็น</p>	<p><b>สธ.ใช้แนวทางประชารัฐขับเคลื่อนสุขภาพระดับอำเภอ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.มีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามแนวทางประชารัฐ คือ ราชการและประชาชนร่วมกันดำเนินการ ปี 2559 ได้ตั้งเป้าหมายให้มีระบบสุขภาพระดับอำเภอ ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 85 จากที่มีทั้งหมด 856 แห่ง โดยกำหนดให้พัฒนาใน 4 เรื่อง คือ 1.การพัฒนาตามหลักการดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอ 2.ค้นหาและจัดการแก้ไขสุขภาพตามบริบทของพื้นที่อย่างน้อย 3 เรื่อง 3.พัฒนางานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ การลดอุบัติเหตุ มีการกำหนดจุดเสี่ยง 1 จุดต่อ 1 อำเภอ มีคลินิกโรคไตเรื้อรัง คัดกรองและดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะไตเสื่อม ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) และ 4.การดูแลกลุ่มผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก่ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า มีทีมหมอครอบครัวดูแลอย่างน้อยร้อยละ 60 ผลการดำเนินงานในปี 2558 ที่ผ่านมา มีทีมหมอครอบครัวแล้ว 66,453 ทีม ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง 87,500 คน ผู้พิการ 280,004 คน และผู้ป่วยระยะสุดท้าย 35,506 คน</p>
<p>ไทยรัฐ สก๊อปหน้า1</p>	<p><b>แนวทางปฏิบัติการตรวจสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอบทความ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ผ่านมามีสาระทั้งหมด 7 เรื่อง เรื่องหนึ่งคือ ให้กรมการแพทย์เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาแนวทางปฏิบัติในการตรวจสุขภาพที่จำเป็น เหมาะสมสำหรับประชาชนตามกลุ่มวัย โดย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ได้มีการยกวางแนวทางการตรวจสุขภาพฯ ร่วมกับกลุ่มสภาวิชาชีพต่างๆ หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งการตรวจออกเป็น 3 กลุ่มวัย ได้แก่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กลุ่มวัยเด็กและวัยรุ่น (อายุแรกเกิด-18 ปี) กลุ่มวัยทำงาน (อายุ 18-60 ปี) และกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เป้าหมายหลักคือ “การตรวจในกลุ่มคนที่ยังไม่ป่วย” โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สปสช. และสำนักงานประกันสังคม ได้ให้การสนับสนุน และกำลังดำเนินการร่วมกันจัดทำแนวทางตรวจสอบสุขภาพฯ ดังกล่าว</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>สุขภาพกับประชาคมอาเซียน</b></p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ว่า มิติด้าน “สาธารณสุข-สุขภาพ-การแพทย์” มีความสำคัญเช่นเดียวกัน โดยนพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ได้วางยุทธศาสตร์รองรับ 4 ด้าน คือ 1.ยุทธศาสตร์การสร้างความยั่งยืนทางการแพทย์และการมีสุขภาพที่ดี 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงการบริการทางการแพทย์ การแพทย์ฉุกเฉิน และบริหารจัดการ 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด และ 4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์และบริการทางการแพทย์อย่างเป็นรูปธรรม ที่เป็นการกระชับความสัมพันธ์ด้านการสาธารณสุข-การแพทย์ในอาเซียน</p> <p>ขณะที่ นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผอ.รพ.อุ้มผาง จ.ตาก เห็นว่า รัฐบาลควรให้การสนับสนุนเรื่องการแพทย์-การสาธารณสุข ความช่วยเหลือทางการแพทย์ไม่ควรแบ่งแยก ควรคำนึงเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันรพ.ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ซึ่งก่อนเปิดเออีซีก็มีภาระหนักอยู่แล้ว ดังนั้น เมื่อเข้าสู่เออีซีเต็มที ในมิติสุขภาพยิ่งต้องให้ความสำคัญ</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ คมชัดลึก</p>	<p><b>ขึ้นทะเบียนยาอิงอาเซียน</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ออย.มีแผนจะเพิ่มประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียนตำรับยา โดยพิจารณาแนวทางอิงตามเกณฑ์ขององค์การ ออย.อาเซียน และจะคิดค่าใช้จ่ายตามความซับซ้อนของยาเป็นรายการ ซึ่งแนวทางการปรับปรุงเดิมมีข้อเสนอตั้งองค์การมหาชน แต่มีข้อกั๊กกั้ว จึงมีการศึกษาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกับการตั้งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนมกราคม</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>ออกกฎจัดระเบียบสปา</b></p> <p>- เสนอข่าว นายกรดร โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย เปิดเผยว่า สมาคมร่วมกับ สธ. ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ควบคุมสถานประกอบการสุขภาพ ร้านสปาไทย ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อ ยกกระดับมาตรฐานการบริการมาตรฐานบริการของไทยเป็นต้นแบบชาติอาเซียน ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถผลักดัน พ.ร.บ.ควบคุมสถานประกอบการสุขภาพ ร้านสปาไทย ให้มีผลบังคับใช้ได้ประมาณต้นเดือน มี.ค. 2559</p>
<p>เนชั่นสุดสัปดาห์ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์</p> <p>บ้านเมือง</p>	<p><b>รณรงค์โรคเรื้อน</b></p> <p>- เสนอบทความ นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค รณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ นำมารักษาก่อนเกิดความพิการ ถวายเป็นพระราชกุศลฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งเป้าปี 63 พบผู้ป่วยรายใหม่ไม่เกิน 100 คนและพิการไม่เกิน 20 คน โดยในปี 58 ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยโรคเรื้อนทั่วประเทศ 527 คน พบผู้ป่วยใหม่เพิ่ม 155 คน ผู้ป่วยใหม่ที่เป็นชาวต่างด้าวอีก 38 คน</p> <p>- เสนอข่าว สคร.ที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี แนะนำประชาชนสำรวจตรวจสอบตนเองและคนใกล้ชิดในครอบครัว หรือเพื่อนบ้านในชุมชน หากพบว่าใครมีอาการน่าสงสัยจะป่วยเป็นโรคเรื้อนให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย หากพบว่าเป็นโรคเรื้อน จะได้รับการรักษาฟรี มีเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ รายละ 2,000 บาท โดยเข้ารับการรักษาคัดกรองได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p><b>แชร์ชื่นชมผอ.รพ.เกาะสมุย</b></p> <p>-เสนอข่าว ชาวโซเชียล โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ชื่นชมนพ.ธีระศักดิ์ วิริยะนันทน์ ผอ.รพ.เกาะสมุย และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หน้าเมือง หลังมีการแชร์ภาพขณะให้การช่วยเหลือ นายเกษม สมหวัง อายุ 65 ปี ที่มีอาการลมชัก ขณะอยู่บนเรือเฟอร์รี่เดินทางจากท่าเทียบเรือหน้าทอน อ.เกาะสมุย ไปยังท่าเทียบเรือดอนสัก อ.ดอนสัก โดยหลังจากได้รับการช่วยเหลือ นายเกษมอาการดีขึ้นและปลอดภัย</p>
<p>เว็บไซต์ MThai News</p>	<p><b>ร้องเรียนรพ.จัดทริปท่องเที่ยว</b></p> <p>-เสนอข่าว ขอให้มีการตรวจสอบกรณีที่เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ได้โพสต์ภาพและข้อความ ระบุว่า โรงพยาบาลหนองแสง จ.อุดรธานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร แต่กิจกรรมต่างๆ ในโครงการเป็นการท่องเที่ยวตามแพคเกจทัวร์ของรีสอร์ท ที่กาญจนบุรี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<b>สงสัยข้าวเหนียวปลอม</b> - เสนอข่าว แม่ค้าไถ่อย่างล้มต่า อำเภอสี่ขรภูมิ พบข้าวเหนียวที่ซื้อจากร้านค้าในตลาด มีส่วนผสมคล้ายเม็ดสาคูและสารเรซิน เมื่อนึ่งสุกแล้วเหนียวเป็นยาง กินไม่ได้ ด้านนายอำเภอสี่ขรภูมิและสาธารณสุขอำเภอสั่งเจ้าหน้าที่นำตัวอย่างมาตรวจสอบแล้ว ยังไม่ทราบผล
มติชน	<b>สัตว์แพทย์ชื้อยาวิตกแมงมุมพิษ</b> - เสนอข่าว กรณีค้นพบแมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียน อ.ดร.นสพ.มานิชญ์ ยินดี ผอ.รพ.ปศุสัตว์และสัตว์ป่าปศุपालัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เปิดเผยว่า แมงมุมชนิดนี้ไม่มีนิสัยก้าวร้าว แต่ชอบชอบหลบตัวอยู่อย่างเงิบๆ ในที่มืดและที่แห้งๆ หากไม่เข้าไปขุดคุ้ยก็จะไม่เกิดปัญหา โดยปกติแล้วเขี้ยวของแมงมุมแทบจะไม่มีความสามารถกัดผ่านผิวหนังของมนุษย์ได้ นอกเสียจากแมงมุมที่มีตัวขนาดใหญ่หรือตัวเมียโตเต็มวัย ส่วนผู้ที่ถูกแมงมุมชนิดนี้กัดแล้วได้รับพิษและมีอาการ พบไม่ถึง 1 ใน 10 คน
บ้านเมือง	<b>มหกรรมการแพทย์แผนไทย 14 จังหวัดภาคใต้</b> - เสนอข่าว น.พ.สาโรจน์ มะรุมดี สสจ.ชุมพร นายพันศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผอ.กองคุ้มครองภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมการแพทย์แผนไทย 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งในปี 2559 จังหวัดชุมพรได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2559 ณ โรงแรมชุมพร แกรนด์ พาเลซ อ.เมือง จ.ชุมพร โดยใช้ชื่องานว่า "สืบสานภูมิปัญญาไทย สายใยภาคีปกષิได้ น้อมใจสุดดีหมอพร"
โพสต์ทูเดย์,มติชน	<b>ผู้พิพากษาป่วยทางจิต</b> - เสนอข่าว ศาลยุติธรรมตั้งกรรมการสอบ นส.ชิตชนก แผ่นสุวรรณ ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรมช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น หลังมีการแชร์คลิปแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม โวยใส่เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก โดยมีประวัติป่วยทางจิตมา 2 ปี ต้องทานยารักษาตลอด ก่อนเกิดเหตุไม่ได้รับประทานยาอาการป่วยจึงกำเริบ ไม่สามารถควบคุมสติอารมณ์ได้
ไทยรัฐ คอลัมน์มันมากับอาหาร	<b>โซเดียมในใจของ</b> - เสนอข่าว สถาบันอาหารเก็บตัวอย่างใจของกึ่งสำเร็จรูป 5 ตัวอย่าง จาก 4 ยี่ห้อ นำมาวิเคราะห์หาโซเดียมพบว่าในใจ 1 หน่วยบริโภค มีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 370-960 มิลลิกรัม ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขระบุไว้ว่าวันหนึ่งไม่ควรรับประทานโซเดียมเกิน 2,400 มิลลิกรัมหรือ 1 ช้อนชา แนะนำผู้บริโภคไม่ควรทานมากกว่า 1 ช้อนต่อวัน เพราะแต่ละวันเราจะได้รับโซเดียมจากอาหารชนิดอื่นๆเข้าไปอยู่แล้ว
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<b>เชียร์ราลีโอนพบผู้ป่วยอีโบลารอบใหม่รายที่ 2</b> - องค์การอนามัยโลก แถลงยืนยัน พบผู้ป่วยอีโบลารายใหม่ในเชียร์ราลีโอน ถือเป็นรายที่ 2 นับตั้งแต่ประกาศว่าแอฟริกาตะวันตก ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสตัวนี้แล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน